

Kỹ thuật trồng cây roi đỏ Thái Lan cho nhiều quả

Cây roi đỏ Thái Lan hay còn gọi là cây mận theo miền Nam là giống cây ăn trái khá quen thuộc. Quả roi không phải là đặc sản mà nó dung dị, đời thường như chính bản chất con người Việt Nam. Bởi vậy mà từ lâu nó được người dân áp dụng kỹ thuật trồng ở khắp nơi.

Cây roi đỏ Thái Lan có tán lá sum suê, xanh mướt quanh năm, hoa, lá có mùi hương thơm dễ chịu. Quả roi đỏ có hình chuông, vỏ đỏ ruột xanh quả to cỡ 3 ngón tay người lớn, ăn có vị ngọt mát. Đặc biệt cây giống roi đỏ Thái Lan sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh. Trồng sau chỉ một hai năm có thể cho hoa kết trái. Trọng lượng trái trung bình 80 - 120gram/trái nên nếu trồng ở diện tích lớn đây sẽ là loại quả mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho các gia đình.

1. Thời vụ trồng

Roi đỏ Thái Lan được trồng quanh năm nhưng tốt nhất là vào đầu mùa mưa. Không nên trồng vào thời điểm nắng nóng hay rét đậm cây rất dễ bị thui đen và chết.

2. Chọn giống roi đỏ Thái Lan

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại giống roi. Tuy nhiên, giống roi đỏ Thái Lan được nhiều người lựa chọn khi trồng trong chậu hay trồng đất với diện tích lớn đều mang lại năng suất quả cao. Cây giống bạn có thể tìm mua ở các vườn giống. Nên lựa chọn những cây giống xanh tốt, khỏe mạnh, không sâu bệnh để trồng.

3. Kỹ thuật trồng cây roi đỏ Thái Lan

Một đặc điểm thuận lợi cho cây roi đỏ Thái Lan đó là có thể phát triển ở nhiều loại đất khác nhau. Khi trồng nên đặt ở vị trí không bị ngập úng, thoát nước và có hệ thống tưới tiêu tốt. Bạn có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu, xơ dừa, than bùn, mùn hữu cơ... Nên bón lót với vôi rồi phơi ải từ 7 - 10 ngày trước trồng để xử lý các mầm bệnh có trong đất.

Khi mua cây roi về, nhẹ nhàng rạch bỏ bao nilon (tránh đụng chạm tới rễ), đào hố và đặt cây xuống. Lấp đất vào xung quanh gốc, ấn nhẹ tay cho cây đứng, tránh làm đứt rễ cây, trồng xong tưới thật đẫm nước. Cách chăm sóc cây roi đỏ Thái Lan

Cách chăm sóc cây roi đỏ Thái Lan cực đơn giản bởi đây là loại cây lâu năm không cần phải quá tốn kém hay mất nhiều thời gian chăm sóc. Chỉ cần cung cấp duy trì tưới nước cho cây thường xuyên, đặc biệt là ở giai đoạn mới trồng, hoặc khi khô hạn kéo dài. Cây roi chuẩn bị ra hoa, cần giữ cho gốc cây luôn khô ráo. Thời kỳ kết trái, cây cần nhiều nước để nuôi trái. Thiếu nước năng suất sẽ kém và phẩm chất giảm.

4. Bón phân cho cây roi đỏ Thái Lan

Để giúp cây sinh trưởng và phát triển nhanh thì yếu tố phân bón cực kỳ quan trọng. Có thể dùng loại phân hữu cơ bón như: Phân trâu bò, heo, dê, rơm rác mục

Có thể bón xung quanh tán cây và bồi lớp đất bùn mỏng ở khoảng giữa tán cây bón phân vào hố và lấp đất lại. Ngoài ra chúng ta cũng cần bón thêm phân hóa học để tăng cường Kali và Canxi nhằm giúp trái roi thái lan có màu tươi đẹp và vị ngọt hơn.

5. Phòng sâu bệnh hại cây roi đỏ Thái Lan

Trồng cây roi này thường bị sâu ăn lá. Đây là loài sâu ăn tạp, thường cắn phá đọt non làm bộ lá còi cọc xơ xác. Dùng các loại thuốc BVTV xử lý: Vifast 5ND, Desic 2,5 ND, Basudin 50EC...

Ngoài ra còn hay bị rầy mềm, rệp sáp, rệp dính rất hay tấn công chồi non, cuốn lá, cuốn trái làm cành lá quăn queo, bị muối hóng làm đen trái.. Có thể dùng Basan 50ND, Supracide 40ND, Polytrin 10ND.

Đặc biệt ấu trùng đục vào cành, thân làm cho cành bị khô có thể bị gãy ngang. Đầu tiên chúng khoét những đường hang ngoằn ngoèo, hay đục sâu vào thân cây, cây suy kiệt dần rồi chết. Có thể dùng Vibasu 10H, Vicarp 10H, Regent... để xử lý định kỳ xung quanh gốc, hay sử dụng các loại thuốc có tính lưu dẫn để xịt phòng cho cây.

6. Thu hoạch roi đỏ

Thu hái khi quả đã đủ độ chín phù hợp nhất cho vận chuyển đến nơi tiêu thụ mà không ảnh hưởng chất lượng. Roi có vỏ mỏng, rất dễ tổn thương xây xát, khi thu hái cần nhẹ tay, có dụng cụ chứa đựng phù hợp để tránh dập nát khi thu hái và vận chuyển. Khi thu hoạch xong có thể bón tiếp cho cây 0,5-1 kg phân NPK 20-20-15 cho cây nhanh chóng phục hồi để cho hoa trái đọt tiếp theo.